



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544
0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, ngày 20/10/2022.

KỶ III: THÁI BÌNH MẠNH MẼ VƯƠN LÊN

Ngày 1/2/2018, lần thứ hai Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc. Cùng với ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được, Tổng Bí thư lưu ý, gợi mở và có những chỉ đạo, định hướng quan trọng để Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Những tình cảm đặc biệt

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình trong hai ngày 1 - 2/2/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu

lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy); dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018); đến thăm, chúc tết, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng ở huyện Tiền Hải; làm việc với Ban Thường vụ

Tỉnh ủy. Phong cách gần gũi, cách nói chuyện ấm áp, thân tình của Tổng Bí thư đã để lại những ấn tượng rất sâu sắc với cán bộ và nhân dân các địa phương.

(Xem tiếp trang 2)
NGUYỄN HÌNH - ĐÀO QUYÊN

ĐỒNG CHÍ TRẦN CẨM TÚ, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng ngày 23/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã về thăm, tặng quà người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình (xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng). Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Về phía tỉnh có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm; chúc các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công luôn mạnh khỏe, yên tâm điều trị, là tấm gương sáng, góp phần giáo dục, lan tỏa truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình là tỉnh có truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho kháng chiến với truyền thống "Thóc thừa cần, quân vượt mức", tất cả cho tiền tuyến để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Về thăm Trung tâm, đồng chí rất xúc động, khâm phục và tự hào về những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; chia sẻ nỗi đau thể chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Những



Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm.

năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, chính sách chăm lo cho người và gia đình có công với cách mạng ngày càng được quan tâm tốt hơn, các chế độ nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh nặng, thân nhân người có công đều được thực hiện tốt. Đồng chí vui mừng khi thấy cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình đã quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế

độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Đời sống vật chất, tinh thần của người và gia đình có công với cách mạng ngày càng được nâng lên.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương

(Xem tiếp trang 4)
ĐỖ HỒNG ANH

BAN TUYẾN GIÁO TỈNH ỦY Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyến giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2024), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương có đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Đền thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác Hồ - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại. Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ,

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN TRIỆU

Nhiều hoạt động hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Vũ Thư tổ chức 2 đoàn đại biểu đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị và tỉnh Điện Biên.

Tại tỉnh Quảng Trị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hiện đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, thắp đèn hoa đăng tri ân các liệt sĩ hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn. Tại tỉnh Điện Biên, đoàn đã dâng hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, Nghĩa trang Liệt sĩ đối Độc Lập, Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ...

Hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Vũ Thư đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

(Xem tiếp trang 4)

ĐẢNG ỦY KHỞI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền quy định về bảo vệ môi trường

Sáng ngày 23/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khởi các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Gần 200 đại biểu đến từ các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy Khởi các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Đảng, tập trung nhấn

mạnh Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các văn bản liên quan. Qua đó yêu cầu cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết sát với tình hình, điều kiện thực tiễn cũng như nhiệm vụ của đơn vị.

Các đại biểu cũng được truyền đạt chuyên đề một số nội dung về nghiệp

vụ công tác đảng viên; sinh hoạt chi bộ; quy định về chế độ đảng phí; quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở... Đây là những nội dung nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ đó nắm vững và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; tiếp tục duy trì nền nếp và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh

đạo của tổ chức đảng, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra.

* Cũng trong sáng ngày 23/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khởi các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền quy định về bảo vệ môi trường.

Báo cáo viên đã tập trung triển khai một số quy định của pháp luật về phân loại rác tại nguồn và hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn; những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện.

Thông qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

THU THỦY

Phòng, chống úng cho lúa và rau màu



Trạm bơm Cao Nội, xã An Cầu (Quỳnh Phụ) mở cống để tiêu thoát nước.

Sáng ngày 23/7, các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng đi kiểm tra công tác phòng, chống úng cho lúa và rau màu, công tác canh coi điểm nước, các trọng điểm đê, kè xung yếu trên địa bàn.

Đến nay, Đông Hưng đã gieo cấy trên 11.000ha lúa mùa, đạt 100% kế hoạch; cây màu hè đã thu hoạch 1.250/1.400ha; cây màu hè thu đã trồng 800/1.000ha. Lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt nhưng do ảnh hưởng của mưa vừa, mưa to, toàn huyện có khoảng 10ha lúa bị ngập úng cục bộ. Để chống úng cho lúa, theo chỉ đạo của huyện từ 16 giờ ngày 17/7 đến 13 giờ ngày 20/7/2024, xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã chủ động vận hành 2 trạm bơm tiêu úng vùng Hậu Thượng và Cống Lấp. Do đó, vùng úng Hậu Thượng và Cống Lấp hiện không còn diện tích lúa bị úng ngập.

Sau khi đi kiểm tra tại cánh đồng và kè Hậu Trung, xã Hồng Bạch, điểm canh nước ở xã Hồng Giang và một số địa phương khác, các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị

(Xem tiếp trang 4)
NHÔM PHONG VIỄN



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phần bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>